



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

เรื่อง เสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านเจ๊ะมูกอแต

หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง มีความประสงค์จะซื้อหรือจ้าง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านเจ๊ะมูกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งานผิวทางจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000.00 .- บาท (เงินเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนครบรรณาหรือนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ไม่เคยทอดทิ้งงานทางราชการ หรืองานของเอกชนเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการหรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการตรวจคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างในลักษณะงานประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้าง โดยผลงานที่นำมาแสดง จะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 35,500.00 บาท (เงินสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
6. ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME (ถ้ามี)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 10.30 น. - 11.30 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง โดยผู้อำนวยการกองช่างนำชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้รับแบบและรายการ ได้ดูสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ในวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13,00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ระหว่างวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7333-0815 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)



(นายคำวิทย์ สาและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง